

ไทยโพสต์

อิสรภาพแห่งความคิด

ประชาชนไม่ใช่ศัตรูรัฐ

ถึง

ขอเป็นช่วงระยะเวลาแห่งการครบรอบ 2 ปี รัฐประหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศ โดยเจตจำนงสำคัญของ คสช. คือนำพาประเทศให้พ้นวิกฤติห่อหุ้มความขัดแย้งทางการเมือง และสร้างความสงบให้ประเทศเพื่อเดินหน้าต่อไป อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ทั้ง คสช. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จักต้องทบทวนบทบาทหน้าที่ ในการบริหารประเทศ เพื่อหลีกเลี่ยงหลังแลหน้ากับสถานการณ์ของปัญหา ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาและทำงานตามแนวทางที่ได้ให้คำมั่นสัญญาับประชาชนไว้ตั้งแต่เมื่อแรก

แต่ขณะเดียวกัน คสช.หรือ รัฐบาลประยุทธ์เอง ต้องยอมรับว่า ขณะนี้การใช้กลไกอำนาจรัฐที่เกี่ยวข้อง ฟุ้งเฟ้อหลักๆ ไปใช้กับประชาชน คนทุกชั้นทุกภาค ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อปกป้องทวงสิทธิ์ หรือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ชุมชนของเจ้าของเป็นส่วนใหญ่

ทั้งการใช้นโยบายการออกคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557, 66/2557 และ 4/2558 เพื่อบังคับใช้แผนแม่บทป่าไม้ฯ ในการทวงคืนผืนป่า โดยอ้างการอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร ซึ่งตามมาด้วยปฏิบัติการยึดที่ดิน จับกุมดำเนินคดี ชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน เกษตรกรรายเล็กรายน้อย ใช้ที่ดินในการทำมาหากินเลี้ยงชีพ

การประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 การห้ามประชาชนที่เดือดร้อน ชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์จากผลกระทบของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ รวมถึงการลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อทรัพยากรของประชาชนในพื้นที่นั้น ที่ถูกฉีกรัฐธรรมนูญทำลายสภาพแวดล้อม วิธีชีวิตความเป็นอยู่จากโครงการของทุนข้ามชาติทั้งในและนอกประเทศ

นอกจากนี้ยังออก ม.44 สองฉบับ ฉบับแรกยกเว้นบังคับใช้ผังเมืองรวม สำหรับการประกอบกิจการบางประเภท แก้ปัญหาขยะล้นเมือง-แก้ปัญหาล้างงาน ส่วนฉบับสอง ยกเว้นใช้บังคับ กม.ผังเมืองและการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว สงขลา ตราด หนองคาย นครราชสีมา เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี

ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าวนี้ ตามมาด้วยการออกมาคัดค้านของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน ที่ชาวบ้านต้องถูกบังคับให้แลกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะข้อสงสัยในการทำนิคมอุตสาหกรรม ความคุ้มค่าของโครงการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ก็ยังไม่ได้ถูกหยิบยกมาสร้างความเข้าใจ

ขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีการออกคำสั่ง 14/2559 ให้อำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในพื้นที่กลายเป็นอำนาจหลัก ในการแก้ไขปัญหาภาคใต้

"มหาดไทยร้อยใจ คนไทยยิ้มได้"

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙-๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖

www.dpt.go.th/iprd



กล่าวได้ว่าเจตจำนงทางการเมืองของรัฐบาล ที่ต้องการนำประเทศไปข้างหน้า ภายใต้การขับเคลื่อนในการบริหารประเทศ กำลังเดินหน้าใช้อำนาจ โดยละทิ้งประชาชน ใช้อำนาจหรือไม่ เพราะการออกคำสั่งต่างๆ ของ คสช.ในห้วงเวลาที่ผ่านมากลายเป็นส่วนใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ คนเล็กคนน้อย ชาวบ้าน ล้วนได้รับผลกระทบเป็นส่วนใหญ่ การบังคับใช้กฎหมาย และกลไกของรัฐ โดยกระทำกับประชาชนที่ออกมาเรียกร้อง หรือลุกขึ้นสู้ เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิชุมชน วิถีชีวิต กำลังถูกคุกคาม ข่มขู่ โดยการใช้อำนาจรัฐผ่านหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขาอยู่ด้วยความสงบ และเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ชาวบ้านเหล่านั้น ที่ออกมาเคลื่อนไหว เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้รัฐ เพราะในสายตาของรัฐบาล หรือ คสช. พวกเขากลายเป็นศัตรูของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ?